



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
ที่ ๘๗ /๒๕๖๒

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้วเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิก และใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภูษิต พรหมมาณฑ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

(แบบท้ายคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๘๗ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	ปฏิบัติงานส่วน/ศูนย์	ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ	หมายเหตุ
สนถวิล สีสานโมธรรม ชวลิต กาญจนธัญลักษณ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๔๔๗	ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ - ทำหน้าที่หัวหน้างานจัดการป่าชุมชน ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๘๔๙	ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา	- ทำหน้าที่หัวหน้างานจัดการที่ดินป่าไม้ ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ - ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง
สภามณีสุดา นันทสิริพร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๘๐๓	ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมไฟป่า - ทำหน้าที่หัวหน้างานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง
	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๖๘๑	ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ - ทำหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมการปลูกป่า ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ - ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
ยศฤกษ์ โสมิตรี	พนักงานธุรการ ส ๒ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๒๑๖	ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา	- ประจําหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน	

จำนวน ๕ ราย